
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่  3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 

วันศุกร์ที่  30 สิงหาคม ๒๕๖6  เวลา  ๐๙.3๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   

                             อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา อภิบาล  ดวงใจ 
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา บุญเย็น  พิมภาวะ 
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สะเทียน  ใจปัดชา 
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สุพจน์  จันทองไสย 
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ธีระพงศ์  ปาละสิทธิ์ 
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สวัสดิ์  ดวงใจ 
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ มงคลชัย มันตาพันธ์ 
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วิลัย จะดันพงษ์     
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สนอง  สินอยู่ 

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ธีระวัฒน์  สาระบุตร                   
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สง่า  สุดแสง 
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทองใส สุมาลัย 
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา ไกรทอง นามกาสา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา สุรพล  สุวรรณเขต 
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ศิวกร  ค าตานิตย์ 
3 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา    อุดม  วารภาส 
4 นางประยงค์  ปัญญานนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ประยงค์ ปัญญานนท์ 
5 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ชัยยา  ไชยรบ 
6 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านงค์  เมรี 
7 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรวรรณ  พรหมศิริ 
8 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง เภาเงิน  งามนา 

10 นายสิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร สิงห์เดี่ยว  แก้วค าศรี 
11 นางวิมลรัตน์  พลเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ วิมลรัตน์  พลเศษ 
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เริ่มประชุมเวลา                                09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   ครับ  บัดนี้  ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา   
                                                   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 แล้ว   
                                                   สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุมครับ ล าดับต่อไปขอเรียน  
                                                   เชิญท่านประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  และ 
                                                   ด าเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระ ต่อไปครับ   
นายอภิบาล  ดวงใจ                           บัดนี้  สมาชิกสภาฯ มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอเปิด 
ประธานสภาฯ การชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  
                                                   ประจ าปี  พ.ศ. 2566  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                         ตามท่ีผมได้แจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา ทุกท่านให้เข้า
ประธานสภาฯ    ร่วมกิจกรรมท าความสะอาด บริเวณทางเข้าบ้านพันนา หมู่ที่ 1 –  

วัดดอนกรรม โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบล
พันนา ผู้น าหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 
2566 นั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกเข้าร่วม 1 ท่าน คือ ท่านรอง
ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา ท่านบุญเย็น พิมภาวะ แต่ก็ไม่
เป็นไรครับ กิจกรรมในวันนั้นก็ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ต้อง
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ครับ                                    

ระเบียบวาระท่ี 2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา                                       
                                                  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1/2566   
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาล ที่ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง ครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนา ทุกท่าน  ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงาน 
                                                  การประชุมสภาฯ  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 

พันนา สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 15  
สิงหาคม  2566  ปรากฏว่าไม่มีข้อความที่จะแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
แต่อย่างใดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภา หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานครับ  
 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม                                    รับรองเป็นเอกฉันท์   
 
ระเบียบวาระท่ี  3                            เรื่องกระทู้ถาม 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะซักถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล                           กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา เขต  
                                                   2  ใคร่ขอเรียนถามท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร  
                                                   เรื่องการด าเนินการจัดท าท่ีกันสาดหน้าห้องประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลพันนา ที่ได้คุยกันไว้ในการประชุมครั้งที่แล้วไม่ทราบว่าจะ 
สามารถด าเนินการได้เมื่อไหร่ครับ ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
ให้สภาทราบด้วยและให้เร่งด าเนินการโดยด่วนด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
นายกเทศมนตรี                                 ท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ขอตอบกระทู้ถามครับ ตามที่ท่านวิลัย จะดันพงษ์ 
สอบถามเรื่องการจัดท าที่กันสาดหน้าห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลพันนา  กระผมขอเรียนชี้แจงว่า ตอนนี้ผมได้เรียกช่างมาคุย
โดยคิดรูปแบบไว้ว่า จะท ายื่นเลยออกมาให้พ้นพื้นที่ที่เราเทปูนไว้ 
แต่ก็ยังไม่ได้ด าเนินการ ก็ขอฝากท่านปลัดเทศบาลให้พิจารณา
เรื่องงบประมาณว่าจะใช้งบประมาณจากส่วนไหนมาด าเนินการ 
รวมถึงให้ช่างประมาณการจะได้พิจารณารูปแบบในการด าเนินการ
ต่อไป  

ที่ประชุม                                        รับทราบ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ
ประธานสภาฯ                                    
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก 
นายกเทศมนตรี                                 ท่าน กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา กระผมขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ในแต่ละ
กิจกรรมในการด าเนินการ ผมจะให้เจ้าหน้าที่เป็นหลัก แต่สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลพันนาก็แจ้งให้ทราบ ท่านใดที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไร
ครับ ถ้าท่านใดว่างก็มาเป็นก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ครับ ยังงัยก็ถือ
ว่าเป็นการท างานในนามของเทศบาลครับ พรุ่งนี้มีกิจกรรม 
คาราวะพระครูประภัศร์ธรรมคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
 
 
 



/สว่างแดนดิน... 
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สว่างแดนดิน เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เทศบาลจะตั้งต้นเงินและ
ร่วมกันท าโรงทาน รวมทั้งฝากท่านรองชัยยา และหัวหน้าส านัก
ปลัด ประสานป้องกันให้น า อปพร. ไปอ านวยความสะดวก รถกู้
ชีพ รถขยะไปเตรียมความพร้อมทีว่ัดศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ให้ไป
ร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ในเวลา 09.00 น. เรียนเชิญทางสมาชิก
สภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอผ่าน
ประธานสภาฯ                                   ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4                           เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ญัตติ  เรื่องการขอความเห็นชอบจ่ายเงินเพื่อการลงทุน 
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดิน  
ค่าขยายเขตไฟฟ้า 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ขอเสนอญัตติเรื่อง การขอความเห็นชอบจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดิน ค่า 
ขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

     รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขออนุญาตชี้แจง 
     รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
                                                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร 
                                                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไข 
                                                   เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     ประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติ 
     ของผู้บริหารท้องถิ่น และพรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข 

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล จะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว                                                                             

 
 
 

/เหตุผล... 
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เหตุผล 

                                                     เนื่องด้วยค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงิน
อุดหนุน  เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจไม่ ถูกต้อง จึงขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง และขอความเห็นชอบจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดิน  
ค่าขยายเขตไฟฟ้า 

                                                      
                                                             รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณเดิม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่าง  
แดนดิน  
1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ต าบล 
พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร – แผนกหม้อแปลง 
ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ. – แผนกแรงต่ า  
ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 11 ต้น ขนาด 12 เมตร 
จ านวน 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม. 
จ านวน 2 สาย ระยะทาง 428 เมตร 
2. ขยายเขตไฟฟ้า โนนสวดน้ า บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ต าบลพันนา 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
3. ขยายเขตไฟฟ้า นายสนั่น ธุผิว บ้านค าตานา หมู่ที่ 6 ต าบล 
พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
4. ขยายเขตไฟฟ้า ครูวิโรจน์ บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ต าบล 
พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปรากฎในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240 ) งานไฟฟ้าและประปา (00244 ) 
(กองช่าง) 

รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณใหม่                                                   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่าง 

แดนดิน  
1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ต าบล 
พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร – แผนกหม้อแปลง 
ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 เครื่อง 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐาน กฟภ. – แผนกแรงต่ า  
ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 11 ต้น ขนาด 12 เมตร 
จ านวน 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.  
 
 
 
 

/จ านวน... 
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จ านวน 2 สาย ระยะทาง 428 เมตร 
2. ขยายเขตไฟฟ้า โนนสวดน้ า บ้านพันนา หมู่ที่ 1 ต าบลพันนา 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
3. ขยายเขตไฟฟ้า นายสนั่น ธุผิว บ้านค าตานา หมู่ที่ 6 ต าบล 
พันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
4. ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ถึงสามแยก 
ไปบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ต าบลพันนา อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งาน
ไฟฟ้าและประปา (00244 ) (กองช่าง) 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี                                  ผมขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
     งบประมาณรายจ่าย สายที่ 4. ขยายเขตไฟฟ้า ครูวิโรจน์  

บ้านหนองปลาเข็งหมู่ที่ 8  เป็นขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านหนอง 
ปลาเข็ง หมู่ที่ 8 ถึงสามแยกไปบ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ ถ้าด าเนินการสายเดิม เราต้องจัดซื้อหม้อ
แปลงไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูงเพิ่ม จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่
ด าเนินการ แต่ประชาชนก็ได้ประโยชน์เช่นกันครับ 

นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนาทุกท่าน  กระผมนายสง่า สุดแสง สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลพันนา เขต 2 ผมขอสอบถามท่านประธานฯ เรื่อง
การขยายเขตไฟฟ้าไปโนนสวดน้ า ยังด าเนินการไม่เสร็จเหรอครับ 
ผมนึกว่าด าเนินการเสร็จแล้ว ไม่ใช่เป็นการด าเนินการนอกเขต
เทศบาลต าบลพันนาเหรอครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ยังครับ ยังไม่ได้ด าเนินการ  และเป็นด าเนินการในเขตเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนาครับ เพราะยังไม่ถึงเขตสะพานคอนกรีตครับ 
นายไกรทอง  นามกาสา                        เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
เลขานุการสภาเทศบาล                        กระผมนายไกรทอง  นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาล  

ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระเบียบครับ ในส่วนของเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้ตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดิน 
จ านวน 4 สาย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในสายที่ 4 บ้านหนองปลา
เข็ง หมู่ที่ 8  สายครูวิโรจน์ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ จึง
ต้องเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 
2563 ข้อ 28 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  
 
 
 
 

/หมวดเงินอุดหนุน... 
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หมวดเงินอุดหนุน เป็นอ านาจของนายก แต่เนื่องจาก พรบ. 
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
ในมาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (๑) เงินเดือน (๒) 
ค่าจ้าง (๓) เงินตอบแทนอ่ืน ๆ (๔) ค่าใช้สอย (๕) ค่าวัสดุ (๖) ค่า
ครุภัณฑ์ (๗) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ (๘) เงิน
อุดหนุน (๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือ
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย และมาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาล จะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ซึ่งถ้าตั้งในหมวดเงินอุดหนุน และ
ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติก็สามารถด าเนินการได้เลย เนื่องจากขอ
ผู้ว่าผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว  แต่ครั้งนีเ้ป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงการและเปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการ ก็เลยต้องน าเข้าสภา 
เพ่ือขอสภาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุน เมื่อสภาให้
ความเห็นชอบเสร็จก็ส่งเรื่องขออนุมัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง
จะท าเรื่องจ่ายเงินได้ ซ่ึงเป็นเรื่องขอความเห็นชอบในการจ่ายเงิน 
แต่อ านาจในการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นอ านาจของ
นายก ส่วนผู้ว่าก็คงมีค าสั่งมอบหมายให้นายอ าเภอเป็นคน
ด าเนินการแทน คงด าเนินการแล้วเสร็จที่อ าเภอ ก็ขอมอบหมาย
ให้หัวหน้าส านักปลัดด าเนินการส่งเรื่องไปยังนายอ าเภอ เพ่ือขอ
อนุมัตจิ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว  เพ่ือให้เป็นตาม พรบ. เทศบาล 
ต่อไปครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายเกี่ยวกับญัตติดังกล่าวอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ                        เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใดเห็นชอบให้จ่ายเงินลงทุน  โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดิน โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม                                    เห็นชอบ        11 เสียง  
                                                  ไม่เห็นชอบ        -  เสียง  
                                                  งดออกเสียง       1  เสียง 
                                                   
     5.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสม โครงการ 

จัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ/ 
 
 
       

        /ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนาที่เคารพ  กระผม  
นายกเทศมนตรี                               ร้อยต ารวจตรีสุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินส ารองเงินสะสม  
ครั้งที่ 2/2566 จ านวน  1  โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  
74,360.- บาท   

                                                                               หลักการ             
                                                  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลพันนา  เพื่อใช้จ่ายเงินทุนส ารอง 
                                                  เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ  74,360.- บาท 

                                                                               เหตุผล 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสม  โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือทิ้งขยะ จ านวน 900,000.- บาท
เพ่ือจัดซื้อที่ดินจ านวน 15 ไร่ คณะกรรมการได้ด าเนินการ ตาม
ขั้นตอนและระเบียบของทางราชการ  ปรากฏว่างบประมาณท่ีตั้ง
ไว้ จ านวน 900,000 บาท ไม่เพียงพอ  ซึ่งในการจัดซื้อที่ดินใน
ครั้งนี้ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 16 ไร่ 2 งาน (ทางเข้า 1 ไร่ 2 
งาน) ต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 974,360 บาท ซึ่งขาด
อยู่จ านวน 74,360 บาท ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า  เป็น
โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ  เพ่ือบ าบัด
ความความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการบริการชุมชนและ
สังคม อีกท้ังกิจการดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล
พันนา และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในปี
ต่อไปได้  และได้ค านึงถึงฐานะการเงินการคลังในระยะยาวแล้ว 
โดยรายละเอียดผู้อ านวยการกองคลังจะเป็นผู้ชี้แจงครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
นางเภาเงิน  งามนา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ดิฉันนางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง ขอรายงานเงิน 

สะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม ที่สามารถน าไปใช้ได้ตาม 
รายงานการเงิน   ณ  วันที่ 30 สิงหาคม  2566  รายละเอียด
ดังนี้คะ 

 
 
 
 
 
 
 

/ยอดเงินสด... 
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ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน  2565             38,757.510.51 
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน  2565                                 (954,229.65) 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565              (23,918,153.43)   (24,872,383.08) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                  13,885,127.43 
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน                                        (2,887,210.00) 
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว  ทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว       
แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน           - 
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน                                        -      (2,887,210.00) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565   10,997,917.43                                    

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  (ระหว่างปี)  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565             10,997,917.43 
หัก ส ารองตามระเบียบ                                                                               (8,858,760.00) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ          2,139,157.43 
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                                (2,084,773.00) 
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                                            -   (2,084,773.00) 
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว                              - 
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                  2,100.00         2,100.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566           56,484.43 
 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2566 

เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                        23,918,153.43 
หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปัจจุบัน      9,835,600.00 
                13,182,553.43 
 บวกเงินทุนส ารองสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพัแล้ว                       4,692,300.00 
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566                         17,874,853.43 
 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
ณ วันที่ 30 สิงหาคม  2566 

เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                                         23,018,153.43 
หัก ร้อยละ 15 ของงบประมาณประจ าปี        8,010,000.00 
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมหลังหักร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     15,008,5153.43 
หัก  เงินทุนส ารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน      9,835,600.00 
และท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว  แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน     
คงเหลือเงินทุนส ารองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566ที่สามารถน าไปใช้ได้     5,172,553.43 

 
/ระเบียบ... 

 



-10- 
ระเบียบ/กฎหมาย 

                                            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
                                              การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 87 ก าหนดว่า 
ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสม ประจ าปีไว้ร้อยละ
สิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้  

                                                  1. กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจาก
สภาท้องถิ่น และขออนุมัติ ผู้วา่ราชการจังหวัด  

                                                  2. กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงิน 
                                               สะสมเกิน ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  

หากมีความจ าเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ ภายใต้เงื่อนไขข้อ 
89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นให้กระท าได้เฉพาะกิจการ
ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและ สังคมหรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ กิจการที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
บ าบัดความเดือนร้อนของประชาชนทั้งนี้ ต้องเป็นไป ตามแผน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนดซึ่ง
สถานะการเงินการคลังเทศบาลต าบลพันนา ณ วันที่ 30 สิงหาคม  
2566 ดังน ี้ 

1) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ทั้งสิ้น 53,400,000 บาท 

2) เงินทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 มี
จ านวน 23,018,153.43 บาท  

3) เงินทุนส ารองสะสมในวงเงิน 15 ของงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
จ านวนเงิน 8,010,000 บาท 

4) เงินทุนส ารองสะสมในส่วนที่เกิน 15 จ านวน 
15,088,183.43 บาท 

5) วงเงินทุนส ารองสะสมที่อนุมัติใช้ไปแล้ว จ านวน 
9,835,600 บาท 

คงเหลือเงินทุนส ารองสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 
5,172,553.43 บาท 
ดิฉันขออนุญาตน าเรียนสภาแค่นี้คะ่ 
 
 

/นายอภิบาล... 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                            มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภา ฯ    ท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์ขอเชิญครับ 
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านกระผมนายมงคลชัย มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลพันนา เขต 1 ขออนุญาตปรึกษาหารือในที่ประชุมครับ ใน
เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากบ้านเสี่ยอง ไปเหล่าเฒ่าเมี่ยง 
ถึงสามแยก ไม่ว่าจะเป็นขยายมาจากบ้านพันนา หรือบ้านค าตานา
ไปถึงสามแยก ก็ถือว่าเป็นจุดเดิม ถ้ามีช่องทางผมก็ขอฝากและขอ
ความอนุเคราะห์ในการด าเนินการในส่วนนี้ด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภา ฯ    ท่านธีระวัฒน์ สาระบุตร ขอเชิญครับ 
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านกระผมนายธีระวัฒน์ สาระบุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

พันนา เขต 2 ขอเรียนสอบถามเพ่ิมเติมครับ ผมได้ยินมาว่า 
มีข้อทักท้วงของ สตง. เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพ่ือ
อุดหนุนการไฟฟ้า ว่าไม่สามารถด าเนินการได้เพราะการไฟฟ้ามี
งบประมาณในการด าเนินการอยู่แล้ว  ในส่วนนี้ไม่ทราบว่า
รายละเอียดเป็นอย่างไรครับ      

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล  ชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ     
นายไกรทอง นามกาสา   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา 
เลขานุการสภาฯ     ทุกท่าน ในเรื่องของการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่ง สตง.  

ลงตรวจแล้วมีบันทึกข้อตกลง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ว่าไม่ให้
ท้องถิ่นจ่ายเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าในการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า หรือขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  มีงบประมาณอุดหนุนให้ครัวเรือนละ 70,000 บาท 
สตง. เข้าตรวจที่เทศบาลอากาศอ านวยและมีหนังสือเวียนออกมา
เพ่ือแจ้งให้ท้องถิ่นทราบ  แต่ผมได้ไปสอบถามที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดินแล้ว ไฟฟ้าแจ้งว่าก็มี อปท.หลายแห่ง
ท าการอุดหนุนงบประมาณอยู่ ซ่ึงก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ แต่ถ้าเรา
อุดหนุนไปแล้ว สตง.ลงตรวจก็ไม่รู้ว่าจะชี้แจง สตง. อย่างไร ดังนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงชะลอการตั้งงบประมาณอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสว่างแดนดินไว้ก่อน ไว้รอหาข้อยุติ 
หรือไม่ก็ไว้ตั้งงบประมาณอุดหนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
ต่อไป ซึ่งเทศบาล สตง. จะเข้าตรวจทุกปีไม่เหมือน อบต. ก็เลยรอ
ดูปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ถ้า สตง. เข้าตรวจแล้วไม่มีข้อ
ทักท้วง ค่อยตั้งงบประมาณอุดหนุนในปีถัดไป  แต่ถ้าจ าเป็นจริง ๆ 
ก็คงต้องใช้งบประมาณของเทศบาลเช่นเงินทุนส ารองสะสมครับ 
 

/หรือโอน... 
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หรือโอนงบประมาณเพ่ิม  ในการโอนงบประมาณก็ต้องขอความ
เห็นชอบจากสภาและเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับ  ผมขอเรียน 
นายกเทศมนตรี   ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ในการอุดหนุนการไฟฟ้า ผมได้ปรึกษาหารือกับ

 ท่านปลัด ได้ทราบแนวทางว่า สตง. ลงตรวจแล้วสั่งการว่าไม่ให้ 
อปท.ท าการตั้งเงินอุดหนุน เนื่องจากการไฟฟ้ามีงบประมาณ 
อุดหนุนการขยายเขตให้กับประชาชนอยู่แล้ว ครัวเรือนละ 
70,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่การไฟฟ้าวางไว้ แต่จริงแล้วในปี
หนึ่งถ้าได้ก็จะได้ต าบลละหมู่บ้าน  อย่างต าบลพันนาก็ขยายจาก
ร้าน ส.เจริญการไฟฟ้า – ล าน้ ายามก็ใช้งบประมาณ 75,000 
บาท ซึ่งถ้าได้ก็ยากมาก และตามท่ีท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์เสนอ
ให้ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าบ้านเสี่ยองมาถึงสี่แยกเหล่าเฒ่าเมี่ยง  
ผมก็ได้คิดไว้แล้วว่า  ถ้าท าที่ทิ้งขยะเราก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้าใน
กิจกรรมต่าง ๆ  เช่น โรงเกษตร ซึ่งถ้าได้หม้อแปลงแล้วก็จะ
สามารถขยายไฟไปได้ทั้งสี่เส้นทาง  ซึ่งก็จะมีประโยชน์มาก ซึ่งที
แรกผมจะใช้งบประมาณลงตรงจุดนั้นจุดเดียว แต่มาเจอเรื่องค า 
ทักท้วงของ สตง. เลยต้องชะลอไว้ก่อน แต่ก็มอบหมายให้ท่านรอง 
ศิริกร เนื่องจากจันทร์ และท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์ด าเนินการต่อ 
ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง โดยการไปประสานกับช่าง
กรด ซึ่งเป็นช่างที่รับผิดชอบงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
เขตอ าเภอสว่างแดนดิน ก็ขอฝากด้วยครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ                        เชิญครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม ท่านสมาชิกสภา 

เทศบาลท่านใดเห็นควร อนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสม โครงการ
จัดซื้อท่ีดินเพ่ือทิ้งขยะจากเดิม 900,000 บาท ขออนุมัติเพ่ิมอีก 
74,360 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 974,360 บาท 

มติที่ประชุม                                    อนุมัติ            11 เสียง  
                                                  ไม่อนุมัติ           -  เสียง  
                                                  งดออกเสียง       1 เสียง 

5.3  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (กองช่าง) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี                                 ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลพันนา มีความจ าเป็นต้องโอนเพ่ิม 

งบประมาณในการด าเนินโครงการก่อสร้าง  เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่พอจ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยสาธารณะ ศาลเจ้าแม่นางค า 
บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10   

โอนเพิ่ม 
                                        กองช่าง 
                                        ด้านการเศรษฐกิจ 
                                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                        งานก่อสร้าง 
                                        งบลงทุน 
                                        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                        ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  

โครงการก่อสร้างศาลาพักคอยสาธารณะ ศาลเจ้าแม่นางค า 
บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10   

เพ่ือเป็นค่าโครงการก่อสร้างศาลาพัก/สร้างไว้รองรับ
ประชาชน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร พ้ืนที่ศาลา 18 
ตารางเมตร งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 100,000 บาท โอนเพิ่ม  46,700  บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 

รวมโอนเพิ่ม  46,700 (ส่ีหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้าน
การทุจริตเทศบาลต าบลพันนา  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตเทศบาลต าบล 
พันนา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณท่ีตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
20,000 บาท โอนลด 20,000 บาท เพ่ือไปเพิ่มด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310) 

รวมโอนลด  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

โอนเพิ่ม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการฝึกอบรมจัดท าผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดท า
ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน ส าหรับสตรีในเขตเทศบาลต าบลพันนา 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  
20,000 บาท โอนลด 20,000 บาท เพ่ือไปเพิ่มด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
รวมโอนเพิ่ม  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการฝึกอบรมท าสิ่งประดิษฐ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมท า
สิ่งประดิษฐ์ ส าหรับสตรีในเขตเทศบาลต าบลพันนา  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 20,000 บาท  
โอนลด 6,700 บาท เพื่อไปเพ่ิมด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

รวมโอนลด  6,700 บาท (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   

                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 
                                                 ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ โครงการก่อสร้าง 
                                                 ศาลาพักคอยสาธารณะศาลเจ้าแม่นางค า บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร พื้นที่ศาลา 18 ตารางเมตร 
โอนเพิ่ม 46,700 บาท  หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศรีษะ 

 
มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      2. โครงการก่อสร้างชานพักระเบียงราวกันตก หลังศาลเจ้าแม่ 
นายกเทศมนตรี    นางค า บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10                               

โอนเพิ่ม 
                                        กองช่าง 
                                        ด้านการเศรษฐกิจ 
                                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                        งานก่อสร้าง 
                                        งบลงทุน 
                                        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                        ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ  

โครงการก่อสร้างชานพักระเบียงราวกันตก หลังศาลเจ้าแม่ 
นางค า บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างชานพักระเบียงราวกันตก 
บริเวณคลองสวยน้ าใส หลังศาลเจ้าแม่นางค า เพ่ือป้องกันอันตราย
ต่อการพลัดตกของประชาชน งบประมาณท่ีตั้งไว้ 100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 100,000 บาท โอนเพิ่ม  21,500 บาท 

 
 
 
 

/ปรากฏใน... 
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ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 

รวมโอนเพิ่ม 21,500 (สองหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการฝึกอบรมท าสิ่งประดิษฐ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมท า
สิ่งประดิษฐ์ ส าหรับสตรีในเขตเทศบาลต าบลพันนา  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 13,300 บาท  
โอนลด 13,300 บาท เพื่อไปเพิ่มด้านการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 
รวมโอนลด 13,300 บาท(หนึ่งหม่ืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่ง 
ให้เดินทางไปราชการที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 51,761 บาท 
 
 
 

/งบประมาณ... 
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งบประมาณคงเหลือ 11,261 บาท โอนลด 8,200 บาท เพ่ือไป
เพ่ิมด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) 

รวมโอนลด 8,200 บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย   
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 
     ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ โครงการก่อสร้าง 

ชานพักระเบียงราวกันตกศาลเจ้าแม่นางค า บ้านพันนาใต้  
หมู่ที่ 10 โอนเพิ่ม 21,500 บาท   หากอนุมัติโปรดยกมือ 
พ้นศรีษะ 

มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      3.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าส าเร็จรูป บ้านค าตานา 
นายกเทศมนตรี     หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายปรีชา อักษรดี –  โรงเรียนบ้านค าตานา) 

     โอนเพิ่ม 
                                        กองช่าง 
                                        ด้านการเศรษฐกิจ 
                                        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                                        งานก่อสร้าง 
                                        งบลงทุน 
                                        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                        ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าส าเร็จรูป บ้านค าตานา หมู่ที่ 6 
(สายบ้านนายปรีชา อักษรดี –  โรงเรียนบ้านค าตานา) 
 
 
 

      
    /เพ่ือจ่ายเป็น... 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า

ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาดราง 0.45 x 0.45 เมตร ยาว 274 
เมตร บ่อพักน้ าเสีย 5 บ่อ งบประมาณที่ตั้งไว้ 432,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือ 432,000 บาท  โอนเพิ่ม  25,486 บาท  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
รวมโอนเพิ่ม  25,486 บาท (สองหม่ืนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหก
บาทถ้วน) 

โอนลด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลพันนาและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เข้ารับอบรม ฯลฯ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
16,800 บาท โอนลด 15,486 บาท เพ่ือไปเพิ่มด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(00310) 
รวมโอนลด 15,486 บาท(หนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยแปดสิบหก
บาทถ้วน) 

โอนลด 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ (ท่ีมีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  60,000 บาท  
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งบประมาณคงเหลือ 20,198.11 บาท โอนลด 10,000 บาท 
เพ่ือไปเพ่ิมด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (00310) 

รวมโอนลด 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและ เสนอแนะ หรือไม่  หากไม่มี ขอมติที่ประชุมแห่ง 

นี้ว่าจะอนุมัติญัตติขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมาณ โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ าส าเร็จรูป บ้านค าตานา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายปรีชา 
อักษรดี –  โรงเรียนบ้านค าตานา) โอนเพิ่ม 25,486 บาท    
หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศรีษะ 

 
มติที่ประชุม                                   อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

ระเบียบวาระท่ี  6                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านสะเทียน  ใจปัดชา ครับ 
นายสะเทียน ใจปัดชา   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน ผมนายสะเทียน ใจปัดชา สมาชิกสภาเทสบาลต าบล 

พันนา เขต 1 ผมขอร้องเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารเรื่องน้ าประปาบ้านพันนา  เส้นไม้เมืองขอม บ้าน 
อาจารย์ชาญชัย  น้ าประปาไม่ไหลครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
ประธานสภา ฯ     
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับ  ผมขอเรียน 
นายกเทศมนตรี     ชี้แจงเรื่องน้ าประปา  น้ าประปาส่วนอื่นก็ไหลปกติ แถวบ้านของ 

ผมก็ไหลแต่ไม่แรง ส่วนแถวไม้เมืองขอม บ้านอาจารย์ชาญชัย มี
บ้านที่ใช้น้ าประปาอยู่สามสี่หลัง ผมก็ได้แจ้งให้ช่างประปาออก
ตรวจสอบ ซึ่งท่อข้ามทางก่อนจะถึงพันนาบุรีสะพานแรก แต่ช่าง
ยังไม่ได้ออกไปดู ถ้าทางท่านสะเทียน ใจปัดชา ว่างก็ขอให้ออกไป
ดูและตรวจสอบพร้อมช่าง เพ่ือหาสาเหตุว่าติดขัดตรงไหน หรือ 
ท่อตรงใต้สะพานขาด หรือหลุดตรงไหน จะได้เช็คให้เสร็จไปเลย 
เพราะน้ าบ้านเราก็ไหลปกติแค่ไม่แรง  แนวทางแก้ไขก็คือจะเพ่ิม
แรงดัน ดังนั้นจึงขอฝากท่านประธานสภาและสมาชิกทั้งสี่ท่านของ
บ้านพันนาดูแลตรวจสอบในส่วนนี้ด้วยครับ ช่วยกันตรวจสอบครับ  
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นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสนอง สินอยู่ ครับ 
นายสนอง สินอยู่    เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนา
สมาชิกสภาเทศบาล   ผมขอปรึกษาหารือครับ ผมไปประชุมที่โรงเรียนมีชาวบ้านมา 

ร้องเรียนว่า คณะบริหารชุดก่อนเอารถแบคโฮไปขุดสระหลวง ท า
ให้น้ าไหลลงที่นาชาวบ้าน จึงมาร้องเรียนคืออยากให้ทางเทศบาล
ไปแก้ไข ช่วงหน้าแล้งเราค่อยไปด าเนินการก็ได้ หรือเรามีหินไปเท 
ก็น่าจะประมาณ 10 กว่ารถครับ อันนี้ก็ขอฝากไว้ อีกเรื่องหนึ่ง
ครับ ก่อนจะด าเนินงานหรือโครงการอะไรให้เรียกสมาชิกไปดูด้วย 
เผื่อมีท่อมีอะไร เวลาไปท าแล้วไปชนแตกเวลาแก้ไขล าบาก ก็ฝาก
ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนจะด าเนินการครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับ  ก่อนอื่นต้อง 
นายกเทศมนตรี     ขอขอบคุณท่านสนอง สินอยู่ ที่ช่วยดูแลแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งสระ 

หลวงนี้หมายถึงตรงประปาใช่ไหมครับ ไหลลงไปข้างหลังหรือข้าม
ถนน ข้างหลังใช่ไหมครับ คืออยากจะให้เอาหินไปถมผมขอออกไป
ตรวจสอบตรงสถานที่ก่อนนะครับ  
ถ้ามีงบประมาณก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้อยู่ครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์ ครับ 
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่านกระผมนายมงคลชัย มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

ต าบลพันนา เขต 1 ส าหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ ผมมีสองเรื่อง
จะแจ้งครับ เรื่องแรกก็ขอขอบคุณท่านนายกท่านปลัดที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ าปาบ้านค าตานา  ซึ่งผลเป็นที่น่าพอใจ น้ าประปาใสขึ้น 
ส่วนที่จะฝากทางท่านนายกในส่วนของกลิ่น ซึ่งในช่วงนี้น้ าประปา
มีกลิ่นไม่ปกติ แต่เรื่องน้ าแรงน้ าใสของชื่นชมครับ ชาวบ้าน 
ค าตานาก็ขอขอบคณุมากครับ เรื่องที่สอง เรื่องจัดกิจกรรม 
คาราวะพระครูประภัศร์ธรรมคุณ รองเจ้าคณะอ าเภอสว่างแดนดิน 
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ บ้านค าตานาก็มี
อุโบสถศีลผมกับท่านสุพจน์ก็คงไม่ได้มาร่วมงานด้วยก็ขอกราบ
อนุโมทนาสาธุด้วย ส าหรับผมก็มีเรื่องมาแจ้งในที่ประชุมแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ครับขอขอบคุณท่านมงคลชัยครับที่ช่วยกันสอดส่องดูแลแก้ไข 
นายกเทศมนตรี   ช่วยกันครับ เมือพบปัญหาของชาวบ้านก็มาเล่าสู่กันฟังแล้ว 

ช่วยกันแก้ไขครับ ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นเป็นภาระหน้าที่ของคนใด
คนหนึ่งก็ไม่ใช่ เราเป็นเทศบาลด้วยกัน รับเงินเดือนจาก 
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เทศบาลเดียวกันสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันครับนี่คือ
แนวคิดของผม ถ้าไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องการ
ด าเนินงานในส่วนของเทศบาลตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ที่ทางเทศบาลก าลังด าเนินการอยู่ให้ทุก
ท่านทราบครับ ตอนนี้ก็มีการด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. วัดดอนกรรม ก าลังจะเสร็จ เหลือหูช้างซึ่งช่างเขียนแบบ  
แต่ไม่ได้ประมาณการหูช้างไว้  ตอนนี้ก็ได้ตกลงกับผู้รับเหมา
เรียบร้อยแล้วว่าจะเป็นแรงให้ ส่วนทางเทศบาลออกค่าไวเมทและ
ปูนซึ่งใช้อยู่ประมาณ 5 คิว โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองไผ่ยาว สายนี้มีปัญหาซึ่งในแบบไม่มีประมาณการไหล่ทางไว้  
แต่ช่วงทางเข้าสุดสวนยางเป็นถนนกว้างต้องได้ใช้หินถมไหล่ทางก็
เลยขอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างว่าจะพิจารณาด าเนินการ
อย่างไร  โครงการขยายไหล่ถนน คสล. บ้านงิ้ว ก็มีปัญหาหลาย
อย่าง  มีหินตกลงไหล่ทางซึ่งหินที่ขุดออกมามีจ านวนมาก ซึ่งตาม
แบบในประมาณการช่างไม่ได้ประมาณการค่าขนไว้ ทางผู้ควบคุม
งานก็อยากได้หินตรงนี้ไปใส่ตรงไหล่ถนน บ้านหนองไผ่ยาว หมู่ที่ 
9 ซึ่งก็จะเป็นการดีและเกิดประโยชน์ หรือไม่ก็เอาไปถมที่ทางไป
นาผู้ใหญ่นุชนาฏ แต่ต้องถามความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
งานจ้างก่อน ก็ฝากท่านปลัดพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ในการขยายไหล่
ทางก็ไม่มีผู้รับเหมาอยากรับท า ถ้าท าเขาก็อยากได้ก าไร ถ้าท าท่อ
น้ าแตกก็ท าให้เสียเวลาหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วก็มีท่อน้ าที่
ชาวบ้านต่อประปาเองขยายเขตเอง พอเราขุดท่อเขาพังเราก็ต้อง
ขยายเขตให้เพราะเราเก็บค่าน้ ากับเขา โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านเมืองทองก็ก าลังด าเนินการ คสล. ทั้งสี่เส้นจะหมด
สัญญาวันที่ 7 กันยายน 2566 ก็มีปัญาเรื่องการตรวจลูกปูน 28 
วัน ท่านปลัดแจ้งว่าสามารถที่จะตรวจภายใน 7 วันได้ถ้าหากว่า
ตรวจแล้วผ่าน  เหลือโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านค าตานา 
โครงการก็สร้างถนน คสล. ที่จ่ายขาดเงินทุนส ารองหน้าวัดพุฒา
ราม  ขยายห้องประชุมซึ่งผู้รับเหมาเข้ามาท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
ก่อสร้างศาลาแม่นางค าและราวกันตก  ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่  
เรื่องการซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีก็ยังไม่ได้ด าเนินการ โครงการในเทศ
บัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ค้างอยู่ก็มีเท่านี้   
 
 
 
 
 

/การขยายเขต... 



 -22- 
การขยายเขตไฟฟ้าช่างก็มาประมาณการแล้วน่าจะด าเนินการได้
ปลายปี  การจัดซื้อผ้าใบเต็นท์และท ากันสาดห้องประชุมใหญ่ 
ตามท่ีท่าน สท. วิลัยเสนอ เรื่องไฟส่องสว่างแบบสายดับและแบบ
โซล่าเซลล์ จากสี่แยกวัดศรีบุญเรืองถึงบ้านอดีต สท. แสงอรุณ 
จากวัดศรีบุญเรืองมาทางบ้านถ่อนถึงบ้านนายบุญเติม ศรีประชัย 
ก็ขอให้ท่านปลัดพิจารณาว่าเราจะใช้งบประมาณจากไหน ขอให้
ท่านปลัดชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบ ถ้าได้ไม่ได้ก็จะได้ทราบพร้อมกัน 
เพราะผมก็ตอบค าถามท่านสมาชิกไม่ได้ว่างบประมาณเราจะเอา
มาจากไหน มาท าตามท่ีสมาชิกเสนอ ก็ขอให้ท่านปลัดชี้แจงครับ 

นายไกรทอง นามกาสา   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ     เรื่องการจัดซื้อเตน็ท์ผ้าใบ ซ่ึงเป็นวัสดุภาคสนาม ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ท่านนายกแจ้งว่าหมู่บ้าน
ละ 7,000 บาท จ านวน 12 หมู่รวมเป็นเงิน 84,000 บาท ผม
ขอพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าจะเอางบประมาณจากส่วนไหน   เรื่อง
ไฟฟ้าส่องสว่าง ท่านนายกได้มอบหมายให้ผมไปประสานกับการ
ไฟฟ้าสว่าง ผมก็ได้ท าหนังสือไปแล้ว  เพ่ือให้การไฟฟ้าออกมา
ส ารวจและประมาณการ ด าเนินการในส่วนของบ้านถ่อนก่อน ซึ่งมี
ทั้งหมด 16 จุด ในส่วนของงบประมาณทางไฟฟ้ายังไม่ได้แจ้งมา  
ถ้าแจ้งมาก็คงได้ตั้งในหมวดเงินอุดหนุน ในส่วนของไฟฟ้าแบบ 
โซล่าเซลล์เรายังไม่มีแบบและข้อมูล คงต้องรอไว้ก่อนครับ  

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านวิลัย จะดันพงษ์ ครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 

ท่านครับ ผมนายวิลัย  จะดันพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
พันนา เขต 2 ครับ ผมขอฝากผ่านท่านประธานไปยังท่านนายก 
เรื่องโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บ้านโมน หมู่ที่ 2 บ้านนาย
สุพัฒน์  แพงบุตร ที่ว่าจะด าเนินการแต่ว่าตกไปครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาครับ ผม ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลพันนา ร่องระบายน้ าเส้นนี้ผมเสนอในคราว 

ขอจ่ายเงินทุนส ารองก็ตกไป ซึ่งก็ได้รับการร้องเรียนมาหลายรอบ 
ซ่ึงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ก็ได้อนุมัติใน
หลักการแล้วว่าจะท าถนนแอสฟัลท์ติกจากบ้าน 
นายวิสุทธิ์ ทุมเชียงเข้ม–บ้านนายสุพัฒน์  แพงบุตร   
 
 
 

/แต่ถ้าหาก... 
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แต่ถ้าหากเราท าร่องระบายน้ าก่อนก็จะเป็นผลดี ระยะทาง
ประมาณ 60 เมตร ช่างเคยประมาณการไว้แล้ว ฝากท่าน
ประธานสภา ท่านปลัดพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสง่า สุดแสงครับ 
นายสง่า  สุดแสง    เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 

ท่านครับ  ผมขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างครับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไม่ได้ซักจุดเลยใช่ไหมครับ  มันจ าเป็นมากครับ 
ตามท่ีผมเสนอสภาไปในครั้งที่แล้ว  เช่นบ้านหนองปลาเข็ง 
ประมาณ 2 จุดบ้านหนองหอยคันก็มี ตอนกลางคืนมืดมาก ผมก็
ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกด้วยครับ  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาครับ ผม ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลพันนา ผมขอชี้แจงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง 
สมาชิกสภาเทบาล   หลังจากการประชุมครั้งที่แล้วเสร็จ ผมก็ออกส ารวจกับเจ้าหน้าที่ 

ก็มีหลายจุด เช่น แยกบ้านหนองปลาเข็ง-หนองแสง ตรงนั้นก็เป็น
จุดที่สามารถจะสร้างความเจริญให้ต าบลพันนาได้  ในส่วนของ
ไฟฟ้าส่องสว่าง ผมได้ออกไปนับดูแล้วพิจารณาว่าเราจะใช้ส่วน
ไหน และได้ปรึกษาหารือกับท่านปลัดว่าจุดที่เราจะใช้สายดับก็มี
สายบ้านถ่อน  จุดอ่ืนเราจะใช้แบบโซลาเซลล์ และท่านปลัดก็จะ
พิจารณาหางบประมาณมาด าเนินการในจุดที่ส าคัญๆ ตรงแยก
บ้านหนองปลาเข็ง-หนองแสงตรงนั้นก็พิจารณาแล้วว่าจะใส่แบบ
โซลาเซลล์ ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณว่ามีเท่าไหร่ จะ
ท าในจุดที่จ าเป็นก่อนครับ  ในส่วนของบ้านหนองปลาเข็ง ผม
อยากให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเรื่องชาวบ้าน ประมาณ 30 หลังคา
เรือน มีบ้านเลขที่อยู่ในบ้านหนองปลาเข็ง ประมาณไม่ถึง 10 หลัง 
ผมก็อยากจะท าให้ แต่งบประมาณท่ีจัดสรรมาให้ เขาไม่ได้น ามา
คิดเนื่องจากไม่ได้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลต าบลพันนา  ผม
จึงขอฝากท่านปลัดให้พิจารณาว่าจะมีแนวทางใดที่จะให้คนที่มาตั้ง
บ้านเรือนในเขตเทศบาลต าบลพันนาแล้วขึ้นทะเบียนบ้านเป็นคน
ต าบลพันนา เราก็จะได้รับอุดหนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน ฝากท่าน
ปลัดและนิติกรดูแลในเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายสิริกร เนื่องจากจันทร์                      เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 
รองนายกเทศมนตรี   ครับ ผม นายสิริกร เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้ 
 
 
 

/สอบถามเรื่อง... 
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สอบถามเรื่องไฟฟ้าแยกบ้านหนองแสง  ผมได้ประสานกับ อบจ.
แล้วเพราะถนนเส้นนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ที่เชื่อมต่อ
กับถนนทางหลวงชนบท ซึ่งถ้าเป็นทางหลวงชนบทเราก็สามารถ
ของบจากทางหลวงชนบทได้เลย เพราะเรายังไม่มีสายดับ ถ้าท าก็
จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของเรา ผมได้คุยกับ สจ.ชวลิต 
ท่านแจ้งว่า อบจ. มีงบประมาณให้  โดยจะท าแบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ แต่อาจจะช้าถ้าเรามีงบประมาณก็พิจารณากัน ผมก็
ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านีค้รับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสนอง  สินอยู่ 
นายสนอง  สินอยู่   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านครับ  ผมขออนุญาตเรียนถามครับ เรื่อง  ศาลแม่นางค า 

บ้านพันนาใต้ หมู่ที่ 10 ว่าไม้ที่น ามากองไว้เยอะ ๆ ไม่ทราบว่าจะ 
เอามาท าอะไรครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาครับ ผม ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลพันนา ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ คือท่านก านัน 

ไปไหว้ศาลแล้วก็เลยมีแนวคิดว่าจะท าศาลใหม่  ก็เลยประชุมกัน
และสอบถามท่าน สท. ทั้งสี่ท่านแล้วว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณในเทศ
บัญญัติ หลังจากประชุมกันก็ได้มติว่าจะเก็บเงิน 
ครัวเรือนละ 300 บาท โดยจะท า 1. ราวกันตก 2. รื้อท าศาลแม่
นางค าใหม่ ผมก็เลยสอบถามว่าท าไมถึงจะท าเพราะเทศบาล
เทศบาลก็จะด าเนินการ และได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว ถ้าไม่ท าก็
ไม่ได้เพราะประกาศไว้แล้ว ถ้าไม่ท าถ้ามีคนร้องเรียนเทศบาลเราก็
จะมีความผิด ผมก็เลยชี้แจงท่านก านันว่าเทศบาลจะท าอยู่  ถ้า
ท่านก านันจะท าให้ท าต่อจากเทศบาล ซึ่งเทศบาลจะท าเป็นปูน 
ท่านจะท าเป็นไม้ ก็ประมาณนี้แหละครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสง่า สุดแสง 
นายสง่า  สุดแสง    เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านครับ  ผมขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ เรื่องถนนเพ่ือการเกษตรเส้น 

เหล่าเศรษฐาไปจดถนนหนองแสง บ้านสร้างแป้น เส้นหนองเบ็น 
ขอฝากด้วยครับเพราะเขาขอทุกปีเขาก็เสียภาษี ได้ปีละ 5-6 รถ ก็
ไม่เป็นไร  ก็ขอฝากท่านประธานด้วยครับ 
 
 
 
 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      เรียนท่านประธานสภาครับ ผม ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต 
นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีต าบลพันนา ผมจ าได้อยู่ปีที่ผมเข้ามาผมได้ให้ 

ประมาณ 20 รถ แต่ไม่ถึงเนื่องจากงบประมาณเรามีเท่านั้น ปีนี้ก็
จะลองเฉลี่ยไป มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการก่อสร้างฝายน้ าล้น กรม
ชลประทานให้มา 2 โครงการ  ทางท่านปลัดก็สอบถามไปว่า  มี
บ้านไหนบ้างอยากได้ฝายน้ าล้น ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ ตอนนี้ถ้าจะอยู่
ที่บ้านพันนา ก็ต้องประชาคมก่อนว่าจะผ่านไหม ถ้าหากบ้านงิ้ว 
หรือบ้านโมนต้องการก็คุยกันดูในส่วนของผู้ใหญ่บ้าน ท่าน 
ธีระวัฒน์ ท่านวิลัยก็ลองประสานกับผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่ลองดู 
จะได้สรุป และท่านปลัดจะได้ส่งเรื่องไปยังกรมชลประทานต่อไป  
ขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องหนึ่งครับ การก่อสร้างถนน คสล. เส้นโรงน้ า 
บ้านค าเม็ก ตอนนี้ทางผู้น าและเจ้าของที่นาได้ท าการตัดต้นไม้ออก 
สามารถทีจ่ะท าถนนได้แล้ว  แต่ติดที่ตอต้นยูคาถ้าเราไม่ใช้
เครื่องจักรหรือรถแมคโฮขุดก็คงจะท าไม่ได้  รึว่ายังยังไงครับ ผอ.
กองคลัง   

นางเภาเงิน  งามนา   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ท่านคะ  ไดส้อบถามไปทางผู้รับจ้างแล้วคะว่าทางนั้นจะเข้ามาคุย 
   รายละเอียด นัดวันนี้คะ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ถ้าง้ันก็ให้ผู้รับเหมามาขุดออกให้ แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร อาจ 
นายกเทศบาลต าบลพันนา ต้องขยายเวลาให้เขา ถ้าหากเขาเข้างานไม่ได้ เนื่องจากเราส่งพื้นที่

ไม่ได้ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขา ก็คงต้องท าเรื่องขยายเวลาให้แก่
ผู้รับจ้างครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านมงคลชัย มันตาพันธุ์  
นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านครับ  ขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านประธานผ่านไปยังท่าน 

นายกครับ เรื่องของไฟโซล่าเซลล์หลังโรงเรียนพีระยานาวินที่ท่าน
นายกได้เสนอในที่ประชุมว่ามีอยู่แล้ว  แต่ขอย้ายจากปราสาทขอม
มาติดตั้งท่ีพีระยานาวิน  แต่ช่างแซมบอกว่าไม่มีเสา หลังโรงเรียน
พีระยานาวินมีอยู่  2 เสา ถ้าเอาไปติดที่เสาเลย เรียนถามท่าน
นายกว่าสามารถติดได้เลยไหม  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ขออนุญาตชี้แจงครับ เสาที่อยู่หน้าปราสาทขอมเป็นเสาไฟฟ้าครับ 
นายกเทศบาลต าบลพันนา แค่เราไปฝากเขาผมให้เขาถอดออกแล้วไปใส  หลังพีระยามีเสา 2 

ต้น พอดี ก็เสาชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่ามันประโยชน์กับเขา  
 
 
 

/ผมสั่งการ... 



  -26- 
ผมสั่งการไปแล้ว ผมนึกว่าช่างแซมจะไปติดให้แล้ว  ที่ผมไปส ารวจ
ก็เห็นเสา 2 ต้นถ้าไม่พอก็ให้หาเสาเหล็กท่ีเรามีอยู่  เสาโครงการ
ถ้ามันสั้นก็ให้ต่อแล้วทาสีใหม่ ถ้าจะติด 3 ต้น ผมก็จะให้ท าเสาอีก
ต้นหนึ่งไปติด 

นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์   เรียนท่านนายก  ผมขอเสนออย่างนี้ได้ไหมครับ หลังศูนย์พีระยา 
สมาชิกสภาเทศบาล   นาวินติด 2 จุด  อีกเสาหนึ่งเป็นสามแยกนาพ่อจวบที่เกิดอุบัติเหตุ 

บ่อยตรงสามแยกโคกม้าใหญ่ไป เอาไปติดตรงนั้นครับ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ครับ ถ้ามีเสาก็เอาไปติดเลยครับ 
นายกเทศบาลต าบลพันนา  
นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม่ครับ เชิญ
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านนางเภาเงิน  งามนา ครับ 
นางเภาเงิน  งามนา   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพันนาทุก 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ท่านคะ  ดิฉันนางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง 

ขอน าเรียน รายรับของเทศบาลต าบลพันนาให้ทราบคะ ขณะนี้  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เราตั้งไว้ที่ 53,400,000 บาท ขณะนี้มีรายรับเข้ามาท่ี 
48,006,772.25 บาท ซึ่งต่ ากว่ารายรับที่เราตั้งไว้อยู่ที่ 
5,393,27.75 บาท จะมีรายรับเข้ามาเดือนกันยายน ก็จะมีเบี้ย
ยังชีพแต่น่าจะไม่ถึงเป้าที่เราวางไว้ อาจจะไม่ครบถ้วนบางรายการ 
กองคลังก็มีนโยบายว่าจะระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณ บาง
รายการก็อาจจะมีการงดด าเนินการ ถ้างบประมาณน้อย ก็ขอน า
เรียนให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้คะ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสนอง สินอยู่ครับ 
นายสนอง  สินอยู่   เรียนท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตอีกสองเรื่องก่อนจะปิด 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมครับ เรื่องที่ 1  ฝากฝ่ายบริหารถ้าจะออกไปดูถนนเพ่ือ 

การเกษตรก็ขอให้บอกสมาชิกด้วยจะได้ออกไปดูด้วยกัน เรื่องที่ 2 
เรื่องไฟฟ้าการเกษตรบ้านถ่อน หนองหอยคัน ก็ขอฝากท่าน 
รองสิริกร เนื่องจากจันทร์ ด้วยครับ 

นายสิริกร เนื่องจากจันทร์                      เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายสิริกร เนื่องจากจันทร์ 
รองนายกเทศมนตรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา ส าหรับเรื่องขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 

การเกษตรในปีงบประมาณนี้ไม่มี ต้องรอปีงบประมาณหน้า  ต้อง
ขออภัยด้วยครับ  ตอนนี้ก าลังประสานชาวบ้านเพื่อขอเอกสาร
เพ่ิมเติม จะรีบด าเนินการให้ครับ คือเอกสารอยากจะรวบรวมให้ได้
หลาย ๆ คน  แล้วจัดเป็นโซน ปรึกษาช่างกรดแล้วท่านให้เขียน 
 
 
 

 /แผนที่... 
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แผนที่แนบไปด้วย เพราะว่าบางคนชื่อสมุดเกษตรชื่อหนึ่ง ชื่อ
เจ้าของนาก็อีกชื่อหนึ่ง  ต้องท าให้ตรงกัน ผมเคยเข้าไปรอบหนึ่ง
แล้วก็ถูกตีกลับให้มาท าใหม่  ในปีงบประมาณหน้าผมก็ไม่แน่ใจแต่
จะพยายามติดตามให้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านสง่า สุดแสงครับ 
นายสง่า  สุดแสง    เรียนท่านประธานสภาครับ ผมขออนุญาตอีกเรื่องครับ เรื่องส่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล   หนังสือผมอยากให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งครับ 
   ขอฝากด้วยครับท่านประธาน  
นายอภิบาล  ดวงใจ                           เรียนเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
นายไกรทอง นามกาสา   เรียนท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ     เรื่องของเอกสารที่ผมก็ได้จัดท าไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุม 

ตอนนี้เสร็จในส่วนของสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 
สิงหาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือ
รับรอง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตตินะครับ จะเบิก 2 ครั้ง ครั้งที่ 2 บันทึกเรียบร้อยแล้ว 
เหลือครั้งที่ 1 เลือกประธานและเลขา การบันทึกการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 เอกสารค่อนข้างจะเยอะ หลาย
หน้าก็ขอให้ท่านกรรมการได้อ่านดูด้วยว่าหลักการต้องเป็นแบบนี้ 
ต้องแปรไปทีละข้อทีละประเด็นไล่ไปตั้งแต่ชื่อเทศบัญญัติ ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเท่าไหร่ ในการก าหนดระยะเวลาในการยื่น
ญัตติ ก าหนดให้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง วันหนึ่งให้แปดชั่วโมงนะ
ครับ ผมเลยมาไล่ดูถ้าเราเปิดประชุมครั้งที่สอง วันที่ 22 สิงหาคม 
2566 เราเปิดประชุมเพ่ือรับหลักการในวันที่ 15 เวลา 11.30น. 
เขาให้เริ่มนับตั้งแต่สภามีมติรับหลักการ ในวันที่ 15 ผมก็เลย
ก าหนดว่าระยะเวลาในการยื่นญัติติค าแปรญัติตั้งแต่เวลา  
13.00 น. – 16.30 น. รวมเวลาเป็น 3 ชั่วโมง 30 นาที และ 
วันที่ 16  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็น 8 ชั่วโมง 
วันที่ 17  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รวมเป็น 8 ชั่วโมง 
วันที่ 18  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 13.00 น. รวมเป็น 4 ชั่วโมง 
30 นาที รวมทั้งสิ้นเป็น 24 ชั่วโมงพอดี ทีนี้ในส่วนของการ
ประชุมคณะกรรมการก็ต้องเริ่มตั้งแต่ 14 .00 น. ของวันที่ 18 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบครับในการแปรญัตติก็มีทั้งหมด 15 
ญัตติ สมาชิกแปรลด  13 ญัตติ นายกแปรเพ่ิม 2 ญัตติ  
 
 
 
 

/เมื่อแปรลด  ... 
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เมื่อแปรลดก็ต้องมีแปรเพ่ิมเพ่ือให้งบประมาณสมดุลครับ  ก็ขอ
เรียนชี้แจงที่ประชุมเท่านี้ครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      ครับ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
นายกเทศบาลต าบลพันนา ศาลพระภูมิ ผมมีแนวนโยบายว่า  เราไม่ใช้งบประมาณของทาง

ราชการ เราก็เลยประชุมปรึกษาหารือว่าจะปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล 
 พระภูมิให้มีมิติขึ้น เราก็อยู่มาและกราบไหว้สักการะมาตลอด  

เลยขอความเห็นจากหลายๆท่าน ก็เลยได้งบประมาณจากเจ้าหน้า
จากสมาชิกสภา รวมแล้ว จ านวน 18,699 บาท มีการว่าจ้างช่าง 
จากบ้านพันนา ค่าแรง 8,000 บาท ซึ่งจากงบประมาณ 
18,699  บาท ที่ได้รับบริจาคไม่พอ  2,000 บาท ครับรายจ่าย
ทั้งหมดอยู่ที่ 20,699 บาท ในส่วนที่เหลือผมจะเป็นคนออกเอง
ครับ  ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันและเข้าร่วม
กิจกรรมในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณท่าน 
ประธานสภาเทศบาล                           สมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอ ปิดการ  
                                                    ประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.20 น.  
 
                                       (ลงชื่อ)        วิมลรัตน์  พลเศษ ผู้บันทึกการประชุม 
                                           (นางวิมลรัตน์  พลเศษ) 
                                                      ผู้ชว่ยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)    ไกรทอง  นามกาสา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายไกรทอง  นามกาสา) 
                                                         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)       สง่า  สุดแสง    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                 (นายสง่า  สุดแสง) 
                                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                             (ลงชื่อ)      ธีระวัฒน์  สาระบุตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                              (นายธรีะวัฒน์  สาระบุตร) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
/(ลงชื่อ)... 
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                                                    (ลงชื่อ)      วิลยั  จะดันพงษ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                (นายวิลัย  จะดันพงษ์) 
                                                       คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)     สนอง  สินอยู่  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               (นายสนอง  สินอยู่) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

                                                    (ลงชื่อ)    สวัสดิ์  ดวงใจ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                               (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 
                                                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
                                                    (ลงชื่อ)  สุพจน์  จันทองไสย ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นายสุพจน์  จันทองไสย) 
                                                      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                   
 
      (ลงชื่อ)   มงคลชัย มันตาพันธุ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                             (นายมงคลชัย มันตาพันธุ์) 
                                                     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.......................  สมัยที่ ............  ครั้งที่ ...............  เมื่อวันที่.............. เดือน..................................... .2566 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)      อภิบาล  ดวงใจ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                 (นายอภิบาล  ดวงใจ  ) 
                                                           ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา                                 
                                           
        


